



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh



Đổng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và các năm tiếp theo; giới thiệu nhân sự quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh và ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 49-KH/

TU và Kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và các năm tiếp theo; xây dựng quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong những năm qua,

Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc và có chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, phục vụ tốt công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp và nhân sự bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiến hành rà soát, giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 và các năm tiếp theo; giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, (Xem tiếp trang 4)

MẠNH CƯỜNG

HUYỆN ỦY QUỲNH PHỤ Chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ

Nhiều năm qua, công tác xây dựng Đảng ở Quỳnh Phụ đã đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên; Đảng bộ huyện 3 năm liên tục (2014 - 2016) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh ngày càng cao (năm 2016 có 57/69 tổ chức cơ sở

đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu).

Có được kết quả trên, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

(Xem tiếp trang 4)
ĐỨC ANH (Quỳnh Phụ)

Hội thảo xây dựng tòa soạn hội tụ và hành động của những người làm báo

Sáng ngày 22/9, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội thảo xây dựng tòa soạn hội tụ và hành động của những người làm báo do Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Tới dự có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo thành phố Móng Cái; đại diện lãnh đạo hội nhà báo, cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố

vùng duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Năm 2017 đánh dấu tròn 20 năm internet xuất hiện tại Việt Nam, đối với lĩnh vực truyền thông đại chúng, 20 năm qua các loại hình báo chí đã phát triển rất đa dạng. Số lượng các cơ quan báo chí tăng nhanh. Cơ cấu tổ chức của các tòa soạn cũng phải thay đổi thường xuyên để thích ứng với phương thức truyền tải thông tin (Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG ANH

Khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế

Chiều ngày 22/9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2017.

Năm 2017, ngành Y tế được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển bổ sung 120 viên chức là bác sĩ đa khoa, sản, nhi, y học cổ truyền, y học dự phòng. Ban tổ chức đã tổng hợp số thí sinh đăng ký dự thi có hồ sơ hợp lệ là 145. Kỳ kiểm tra sẽ diễn ra trong 2 ngày sau khai mạc, địa điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản và Trung tâm Y tế dự phòng. Nội dung kiểm tra gồm kỹ năng thực hành lâm sàng và kiến thức làm hồ sơ bệnh án. Trong đó, lý thuyết về bệnh án thì theo hình thức hỏi đáp. Phần thực hành khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân thì tại buồng bệnh. Riêng với bác sĩ ngành y học dự phòng thì theo hình thức lập kế hoạch cho một chủ đề bất kỳ được yêu cầu và thuyết trình trực tiếp về kế hoạch đã xây dựng. Ngoài ra, các thí sinh dự thi viên chức bác sĩ đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng đều được tham gia trả lời hai câu hỏi thêm của giám khảo liên quan từng lĩnh vực.

HÀ DUNG

Triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội chùa Keo



Ảnh: HIẾN TRÂM

Chiều ngày 22/9, Ban tổ chức lễ hội chùa Keo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2017 (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư).

Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay diễn ra từ ngày 29/10 đến ngày 3/11/2017 (10 - 15/9 âm lịch). Đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm trên địa bàn tỉnh. Ngoài các hoạt động của lễ hội truyền thống thường niên, lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay được tổ chức gắn với lễ đón bằng công nhận lễ hội chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và tổ chức hội chợ thương mại du lịch chùa Keo năm 2017. Dự kiến, lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay lượng du khách tăng cao so với mọi năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp về chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp lễ hội; công tác xã hội hóa tạo nguồn kinh phí tổ chức lễ hội; việc đầu tư xây dựng thêm công trình đường điện khu vực lân cận để phục vụ các hoạt động diễn ra vào các buổi tối; tăng cường khâu trang trí, khánh tiết để truyền truyền, quảng bá lễ hội. Đặc biệt, huyện tập trung cao triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và phòng, chống cháy, nổ, mục tiêu tổ chức lễ hội thành công, tạo ấn tượng đẹp với du khách.

QUỲNH LƯU

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó

Chiều ngày 22/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt và trao quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó của 37 xã, thị trấn trong huyện nhân dịp tết Trung thu năm 2017.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện, đại diện nhà tài trợ và Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao 64 suất quà cho học sinh của các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 250.000 đồng. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả cao trong học tập năm học 2016 - 2017. Món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với trẻ em; kịp thời động viên các em vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu rèn luyện đạt kết quả cao trong học tập và trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

KHÁC ĐUẬN

● NGÀNH NGÂN HÀNG Doanh số thanh toán tăng 39,2%

Cùng với việc đẩy mạnh công tác huy động vốn và đầu tư tín dụng, thời gian qua, ngành Ngân hàng còn chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chú trọng phát triển hoạt động thanh toán, thường xuyên đổi mới cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ, phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ kịp thời nhu cầu thanh toán của nhân dân. Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng còn chủ động tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo lồng ghép nội dung phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến ngày 31/8, tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng ước đạt 55.000 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 76% tổng doanh số thanh toán. Để thuận tiện cho việc thanh toán, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 141 máy ATM, 393 máy POS, đồng thời mở gần 700.000 tài khoản, phát hành gần 876.000 thẻ thanh toán các loại, thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.573 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với tổng số lao động nhận lương gần 254.000 người.

MINH HƯƠNG

● CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH Cần tuyển thêm khoảng 3.000 lao động

Đó là nội dung chính trong hội nghị do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình tổ chức thông tin tới lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các huyện, thành phố trong sáng ngày 22/9.

Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình đầu tư vào khu công nghiệp Sông Trà từ năm 2011 với ngành nghề chính là sản xuất bộ dây dẫn điện của xe ô tô, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, năm 2016 Công ty bắt đầu xây dựng nhà máy số 2, đến nay đã đi vào hoạt động được hơn 8 tháng. Để đáp ứng đủ năng lực sản xuất của nhà máy, Công ty cần tuyển thêm khoảng 3.000 lao động vào làm việc.

Tại hội nghị, phía Công ty đã thông tin cơ bản về điều kiện tuyển dụng, những hoạt động tuyển dụng tại các địa phương, chế độ thưởng trong hoạt động tuyển dụng, các quyền lợi và chế độ của người lao động khi làm việc tại Công ty.

Thông qua hội nghị, Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình mong muốn chính quyền các địa phương sớm vào cuộc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động một cách hiệu quả nhất.

THU THỦY

ĐÔNG HƯNG

Nhiều cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông

(Xem trang 2)



Để trống gối vụ, nông dân nhiều địa phương trong huyện rê lúa đặt bầu trước khi thu hoạch lúa.

Còn trên 15% dân số
CHƯA THAM GIA BHYT
Trang 3

KIẾN XƯƠNG
Quyết tâm duy trì
đường thông, hè thoáng
Trang 4